



ประกาศจังหวัดสกลนคร

เรื่อง นโยบายการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร

ตามที่ จังหวัดสกลนคร ได้ดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี ๒๕๔๕ จนถึงปัจจุบัน โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ วัยรุ่น และเยาวชนอายุ ๖-๒๔ ปี เยาวชนและประชาชนกลุ่มเสี่ยง และกลุ่มเป้าหมายรอง คือ ประชาชนทั่วไป ซึ่งเน้นส่งเสริมการแสดงความสามารถ กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก ใช้สื่อดนตรี กีฬา ในการเข้าถึงเยาวชน สร้างความรู้และทักษะในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สร้าง “เพื่อนช่วยเพื่อน” ตามพระดำรัสของ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี “การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดจากสังคมไทย ไม่สามารถดำเนินงานให้สำเร็จได้ด้วยการทำงานขององค์กรใดองค์กรหนึ่ง แต่ทุกองค์กรทุกฝ่าย ต้องช่วยกันและการรวมตัวกันของผู้ที่มีความตั้งใจที่จะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด จะทำให้เกิดพลังในการร่วมกัน ป้องกันปัญหายาเสพติดอย่างเข้มแข็ง”

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดสกลนครทุกประเภท ได้แก่ จังหวัด, อำเภอ, สถานศึกษา, สถานประกอบการ, สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน, สำนักงานคุมประพฤติ, เรือนจำ และชุมชนมีความต่อเนื่อง ยั่งยืนบรรลุตามคำขวัญ “เป็นหนึ่งในโดยไม่พึ่งยาเสพติด” จังหวัดสกลนคร จึงได้กำหนดนโยบายการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร ดังนี้

๑. ให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บูรณาการการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน ในอำเภอ สถานศึกษา ชุมชน/หมู่บ้าน สถานประกอบการ เรือนจำ/ทัณฑสถาน สำนักงานคุมประพฤติและสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และดำเนินงานภายใต้ ๓ ยุทธศาสตร์หลัก คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การรณรงค์ปลุกจิตสำนึกและการสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน และยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

๒. ให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ความร่วมมือในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคถุงลมโป่งพอง สุรา บุหรี่ อุบัติเหตุ โรคมะเร็ง เป็นต้น

๓. ขอความร่วมมือให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา ร่วมรณรงค์โครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร โดยแต่งกายด้วยเสื้อ TO BE NUMBER ONE (เทนสีเหลือง) ทุกวันพุธของทุกสัปดาห์

๔. ภาควิชาเครือข่ายให้การสนับสนุนด้านแผนงาน/โครงการ บุคลากรและงบประมาณ ในการประกวดแข่งขันต่างๆ ทั้งระดับชุมชน/หมู่บ้าน อำเภอ จังหวัด ภาคและประเทศอย่างต่อเนื่อง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางจวีร์รัตน์ เทพอาสน์)

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”